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 เรียน เพื่อนผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน 
                    พวกเราชาว สพท.ชพ. ๑ มีโอกาสดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกษมา 
วรวรรณ ณ อยุธยา ซ่ึงจะดาํรงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผมไป
รับท่านที่อําเภอบางสะพานนอ้ย ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ท่ีโรงเรียนชุมชนบา้นบางสะพานน้อย ครูทั้งโรงเรียน
ต่ืนเต้นกันมาก ท่านเดินทางมาถึงประมาณ ๑๕.๓๐น.ได้ให้นโยบายกับครู เยี่ยมนักเรียน ดูห้องเรียนและสอบถามครู
รายบุคคล สิ่งท่ีท่านสนใจมากในวันนี้ คือ การสอนของครูชั้น ป.๑หลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะแผนการสอนและ
แบบเรียนพ้นเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผมนําท่านไปชมโรงเรียนบ้านเนินทอง ถึงโรงเรียน ๑๗.๐๐ น. แต่ทั้งครู 
นักเรียน กรรมการศึกษายังคอยต้อนรับอย่างคับค่ัง โรงเรียนน้ีจัดแหล่งเรียนรู้มากมาย ท้ังสวนป่า สวนปาล์ม สวนกล้วย 
โรงเลี้ยงไก่ ผักกางมุ้ง สวนสมุนไพร ร้านสหกรณ์ที่สวยงามเหมือนบ้านในฝัน ทราบวา่เป็นฝีมือของภารโรงและกรรม
การศึกษา ห้องสมุดที่ อบจ. สร้างให้และมีวงดนตรี โรงเรียนนักเรียนคะยั้นคะยอให้ท่านปลัดไปชมห้องน้ําห้องส้วมของ
เขาวา่สะอาดแค่ไหน เห็นแล้วต้องบอกว่าเยี่ยมมากครับ ผอ.วินัย คุณวุฒิ บอกว่าคร้ังน้ีดีใจสุด ๆ เลยครับ ท่านผู้ตรวจฯ
อารีรัตน์ วัฒนสิน คนเก่ง(กรมวิชาการเคลื่อนที่) ของพวกเรามาสมทบที่นี่ โรงเรียนที่สองท่ีชมยามพลบคํ่าคือโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๒๐ เยี่ยมบริเวณ โรงเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ ดูหอพักนักเรียนท่านสั่งให้พวกเราหมายถึงผมและ
ผู้อํานวยการโรงเรียนช่วยกันวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดและสวยงามยิ่งข้ึน ออกจากโรงเรียนน้ี ๑๘.๓๐ น. 
เดินทางไปท่ีพักชุมพรคาบาน่า ณ ท่ีนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานหอการค้าจงัหวัด (เพื่อนร่วมรุ่น CEO) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต ๒ ท่านทวีพล แพเรือง สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ท่านชิต นาสัก และ
ระนอง ท่านวินัย ทองรัตน์ พร้อมทั้งรอง ผอ.เขต หัวหน้ากลุ่ม ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ผู้อํานวยการศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร ท่านผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการประจาํเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร ท่านวไิล 
เกษสยม มารับกันคับค่ัง พวกเรามีความสุขกับเวลาที่ท่านปลัดกระทรวงได้ให้เกียรติ ให้โอกาสกับพวกเราคร้ังนี้ 
โดยเฉพาะท่านผู้ตรวจฯ วิไล เกษสยม เม่ือท่านปลัดกระทรวงบอกว่าท่านตั้งใจมาชุมพรงวดนี้เพราะอยากมาพบท่าน



วิไลก่อนเกษียณ น้ําตาแห่งความปลาบปลื้มไหลลงอาบแก้ม เราใช้เวลาที่หาโอกาสยากยิ่งกันจนเกือบห้าทุ่ม จึงส่งท่าน
ได้พักผ่อนเพื่อผจญกับงานหนักในวันรุ่งข้ึน 
                    วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ ผมถึงชุมพรคาบานา่ ๐๖.๓๐ น. ท่านปลัดกระทรวง ท่านผู้ตรวจฯ เดิน
ออกกําลังกายชายหาดท่ีสวยงามและสงบของพวกเรา หลังอาหารเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น.ขบวนเคลื่อนออกสู่ท่ีหมายแรก
โรงเรียนอนุบาลชุมพร สาขาวดัสามแก้ว ที่นี่นักเรียนกําลังเตรียมเข้าแถว พวกเราจึงได้ร่วมเชิญธงชาต ิสวดมนต์กับเด็ก 
ๆ โรงเรียนนี้ท่าน ผอ.พินิจ กิจจะวัฒนะ เล่าให้ฟังว่าเดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ถูกยุบเลิก โรงเรียนอนุบาลชุมพรได้
ย้ายนักเรียนในระดับอนุบาลมาเรียนที่น่ีเน่ืองจากในเมืองมีพื้นที่เพียง ๓ ไร่เศษเทา่นั้น ท่านเจา้คุณวัดสามแก้วท่าน
เมตตาและเห็นความสําคัญของการศึกษาพร้อมสนับสนุน ท่านประธานกรรมการศึกษาขอให้เขตพื้นท่ีหาวิศวกรหรือนัก
ผังเมืองมาช่วยวางMaster Plan ให้ด้วย สนามซ่ึง อบ สนับสนุนงบประมาณสวยงามมากเป็นที่ชื่นชอบของเด็กจะใช้
เป็นที่ออกกําลังกายท่านปลัดกระทรวงและท่านผู้ตรวจฯ ได้เข้าเยี่ยมควรวะท่านผูว้่าราชการจังหวัดชุมพรที่ศาลากลาง
จังหวัด (ศูนย์ราชการ)ท่าน ผวจ.เล่าให้ฟังว่า มีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สอบถามว่าทําไม สพท.ชพ. ๑ ๑ ใช้เนื้อท่ีศาลา
กลางมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ท่านก็  ช้ีแจงวา่ สพท.ชพ. ๑ ได้ยุบรวม ศธจ. /สปจ. /สศจ. /สปอ. /ศธอ. มารวมเป็น
หน่วยเดียวกัน การจะให้คนไปอยู่รวมกันที่ใดท่ีหนึ่งจึงไม่เพียงพอ และพื้นท่ีที่ใช้ที่ศูนย์ราชการก็เป็นพื้นที่เดิมของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสาํนักงานสามัญศึกษาธิการจังหวัดผมเองในฐานะผอ.สพท.ชพ. ๑ อยากเรียนว่า
นอกจากเหตุผลความจําเป็นดงักล่าวข้างต้นแล้ว การท่ีพวกเราชาว สพท.ชพ. ๑ อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดก็จะเป็นผลดีต่อ
การบริหารจัดการของ ผวจ.ในระบบCEO เรามีโรงเรียนท่ีจะกํากับดูแลทั้งของรัฐและเอกชนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึง
มัธยมปลายใน อําเภอเมืองชุมพร อําเภอท่าแซะและอําเภอปะทิว รวม ๑๕๖ โรงเรียน พวกเราคงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ภาพรวมของจังหวัดอย่างแน่นอนในกิจกรรมต่าง ๆ การไปอยู่ที่ขุนกระทิงเพียงจุดเดียวโดยกางเต็นท์อยู่คงจะเป็นวิธี
สุดท้ายหากผมยังเป็น ผอ.เขต อยู่ จากห้องผู้ว่าฯ ท่านปลัดฯไปเยี่ยมพวกเราชาว สพท.ชพ. ๑ ๑๑  ๑๑ กลุ่มอํานวยการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และสํานักงานคุรุสภาจังหวัดชุมพรโรงเรียนที่
สองของวันน้ีคือโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ของท่าน ผอ.ธรรมนิจ ชอุ่มผล ที่น่ีเราเดินดูตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นห้า เป็น
ช่วงเวลานักเรียนสอบปลายภาค ท่านปลัดฯสนทนาภาษาอังกฤษกับนักเรียนหลักสูตรEnglish Programด้วยความ
สนุกสนาน จากนั้นไปเยี่ยม ผอ.โสภณ มนตลักษณ์ แห่งโรงเรียนศรียาภัย ท่านโสภณ กล่าวว่าปลื้มที่สุดในชีวิตที่เหลือ
เวลาอีก ๗ วันจะเกษียณอายุราชการแล้วผู้บังคับบัญชาระดับสูงยังมาเยี่ยม ท่านปลัดกระทรวงฯกล่าวชื่นชมการทํางาน
และการวางตนของท่านผอ.โสภณ จากนั้นเราไปดูหนังตะลุงและมโนราห์ของโรงเรียนนี่ ต้องบอกว่าเยี่ยมมากท่าน
ปลัดกระทรวงทราบวา่ สพท.ชพ. ๑ ๑ กําลังคัดเลือกครูTeacher Awardsท่ีโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร( วัดสุบรรณ
นิมิตร)ท่านอยากชมผลงานของครู ครับตื่นเต้นมีชีวิตชีวาข้ึนมาทั้งกรรมการและครูผู้เข้าประกวด ต่างบอกว่านี่คือรางวัล
ชีวิตท่ีพอใจท่ีสุดเพราะท่านปลัดกระทรวงได้เห็นผลงาน เที่ยงกว่าแล้วครับพวกเรายังยกขบวนต่อไปท่ีโรงเรียนนิรมล
ชุมพร โรงเรียนเอกชน ซ่ึงท้ังผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียนคอยต้อนรับอยู่ ท่านปลัดกระทรวงฯสอบถามปัญหาของ
โรงเรียนเอกชน พบว่า ชาว สพท.ชพ. ๑  บริการดีเยี่ยม พอใจมากๆ โดยเฉพาะเวลานีไ้ด้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียน
ของรัฐท่ีหลากหลาย ศึกษานิเทศก์ก็เข้ามาช่วยดา้นวิชาการหลังอาหารบ่าย(๑๓.๐๐น.)ท่านปลัดกระทรวงกรุณาไปตรวจ
เยี่ยม สพท.ชพ.๑ ที่ขุนกระทิงประชุมให้นโยบายกับผอ./รองผอ./หัวหน้ากลุ่ม พบปะคณะครูที่อบรมการศึกษาพิเศษ 
เป็นอันว่าภารกิจของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต ๑ จบลงด้วยความพอใจทั้งผู้มา



เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ผมไปส่งท่านจนข้ึนเคร่ืองบินกลับกรุงเทพฯเป็นข่าวร้ายเม่ือได้รับโทรศัพท์จาก ท่านผอ.ชลิต พิณวา
นิช แห่งโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง ว่ารถนักเรียนประสบอุบัติเหตุมีนักเรียนบาดเจ็บหลายราย ผมรีบกลับชุมพรเยี่ยม
นักเรียนท่ีบาดเจ็บ พบว่าอาการหนัก ๒ รายแพทย์กําลังชว่ยกันเต็มที่ ท่านเลขาธิการ กพฐ.กําชับผมให้ช่วยดูแลด้วย
ความห่วงใย ครับประชุมเดือนที่แล้วผมเรียนเชิญท่านวิรัตน์ นนทแก้ว หัวหน้าสํานักงานประกันภัยจังหวัดมาบรรยาย
เร่ืองประกันภัยให้ผู้บริหารฟัง ไม่คิดว่าจะได้ใช้ความรู้เร็วขนาดนี้อีกเร่ืองหน่ึงท่ีต้องฝากครูอาจารย ์คือการลงโทษ
นักเรียน ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด เพราะอาจถูกกล่าวหาว่าทาํร้ายรา่งกาย ทารุณกรรมได้ง่าย ขอยุติฉบับ
น้ีก่อนพบกันใหม่ฉบับหน้า 
 กําจัด คงหนู 
ผอ.สพท.ชพ.๑  
๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ 
จาก: webmaster [25 Sep 2003 19:19] ผู้ดู [1] ผู้ตอบ[0] ลบ  
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๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
เรียน เพ่ือนผู้บริหาร ครูอาจารย์ ที่เคารพรักทุกท่าน 
                อาทิตย์ท่ีแล้วพวกเราคงนอนผวากันมาก เพราะฝนตกหนักเหลือเกิน ข่าวพายุดีเปรสชั่นหยุดนิ่งจอด
สนิทอยู่ห่างชุมพร๑๗๐ กิโลเมตรเพิ่มความกดดันมาก เพราะพวกเรารู้ดวีา่พายุธรรมดาหากไม่เคลื่อนที่หมายความวา่
มีโอกาสพัฒนาข้ึนเป็นพายุใตฝุ้่นได้มาก น้ําในลําคลองแทบทุกสายก็ปริ่ม เดชะบารมีที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ทรงพระราชทานคลองระบายนํ้าหัววัง-พนักตักไว้ให้ ความเสียหายกับเศรษฐกิจชุมพรก็ยุติลง ควรอย่างยิ่งที่พวกเรา
จะได้แสดงออกซ่ึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณให้ปรากฏแก่คนท้ังแผ่นดิน ปีน้ีนัดหมายกันล่วงหน้านะครับ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ ชุมพรต้องเต็ม ๑๐๐ 
                ๒๗ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผมต้องจากเขตไปเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ธรร
มาภิบาลของผู้บริหารการศึกษาสาํหรับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เป็นสัปดาห์สุดท้ายท่ีต้องเรียนภาคทฤษฎี 
หลังจากนี้จะมีการศึกษาดูเป็นงาน ผมเลือกไปดูงานที่มหานครปักก่ิง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะสนใจความ
ยิ่งใหญ่ในอดีตและปัจจุบันของจีนแผ่นดินใหญ่ วา่เขาจัดการศึกษาให้กับพลเมืองอย่างไรจึงทําให้จีนพ้นจากคํากล่าว
อย่างดูถูกของชาวตะวันตกวา่"ข้ีโรคเอเชีย" คงมีเร่ืองมาเล่าสู่กันฟังได้มาก สาํหรับการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษาของชุมพร เขต๑ เราคงต้องเร่งรัดนโยบายเร่งด่วนของสพฐ.ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและเง่ือนเวลา เพราะ
เร่ืองที่ทําเป็นประโยชน์กับเขตและโรงเรียนในระยะยาว เป็นการวางระบบโครงสรา้งท่ีน่าจะคุ้มค่ากับประโยชน์ใช้สอย 
เหมือนวางท่อประปาหรือสายไฟฟา้น่ันเอง เปิดเทอมใหม่พวกเราคงต้องทุ่มเทพลังกายพลังใจและพลังความคิดกัน
เต็มท่ี เพื่อปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้าจนเห็นได้ด้วยตาเปลา่(ภาษาภูมิศาสตร์) ผมเองตั้งใจจะลงไปทํางานกับเพื่อนครู
ให้ใกล้ชิดยิ่งข้ึนทั้งโรงเรียนใหญ่ กลาง เล็ก จะมอบภารกิจสํานักงานให้ท่านรองท้ัง ๓ ดูแลไป ตัวเองและทีมงานจะมา
ช่ืนชม สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับเพื่อนครู เรื่องสุดท้ายที่ขอฝาก คือ ห้องสมุดโรงเรียน ขอให้ทุกโรงเรียนได้ปรับปรุง



ห้องสมุดให้เป็นห้องท่ีดีที่สุดในโรงเรียนให้ท้ังความรู้และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ หนังสืออาจยังไม่ครบแต่เรา
สามารถจัดบรรยากาศให้ดีสําหรับเด็กๆของเราได้ มีโอกาสท่านก็ผ่านไปใช้บริการห้องสมุดทางการบริหารของเขต
พื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต๑ อาคารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา นะครับมีความรู้และความคิดอยู่ท่ีนั่น
เยอะคงต้องคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับ ถึงเวลาเรียนแล้ว พบกันใหม่ฉบับหน้า 
กําจัด คงหนู   ผอ.สพท.ชพ. ๑ 
 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
เรียน ท่านผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน 
                    กลับมาทํางานสัปดาห์นี้(๓ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) ตั้งใจจะออกเยี่ยมโรงเรียนเพราะเป็นสัปดาห์
แรกของภาคเรียนท่ี ๒ แต่ไม่สามารถทําอย่างที่คิดไว ้เพราะมีรายการประชุมและภารกิจของเขตและส่วนราชการ
ใกล้เคียงตลอด โชคดีได้พบผูบ้ริหารโรงเรียนหลายท่านท่ีเป็นคณะทํางานคณะต่างๆ ได้ถามสารทุกข์สุกดิบกัน แต่มี
เพื่อนครูหลายท่านส่งจดหมายมาเลา่เร่ืองราวในโรงเรียนให้ฟัง หลายเร่ืองอยากสอบถามหรือชี้แจงก็ไม่อาจทําได้ 
เพราะท่านเหล่านั้นลงชื่อว่า "ครูผู้หวังดี" หรือ "ผู้รักความเป็นธรรม" เร่ืองท่ีเล่าให้ฟังจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนในทํานองประพฤติไม่เหมาะสมบ้าง ไม่ยุติธรรมบ้าง มีรายหนึ่งบอกว่าเวลาเขตแจ้งให้ครูไปอบรมผู้บริหารไม่
ยอมแจ้งให้ทราบเพราะกลัวไม่มีครูสอน ก็ต้องขอบคุณท่ีไว้วางใจเลา่ให้ฟัง ผมจะให้ผู้เก่ียวข้องได้ชี้แจงและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นท่ีพึงประสงค์ต่อไป อาจต้องใช้เวลาบ้างเพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ท่านเอง
ก็ลงทุนไม่สูงมากนักแสตมป์ ๒ บาท กระดาษและซองเป็นของหลวง ผมจึงต้องไตร่ตรองและรอบคอบให้มาก ไม่อยาก
ให้คนดีเสียกําลังใจ หลายเร่ืองดําเนินการจนเสร็จแต่ไม่รู้จะแจ้งผู้ร้องที่ไหน จะประกาศโฆษณาในสื่อสาธารณะก็กลัว
สร้างความเสียหายให้บุคคลอ่ืนเกินควร ต่อไปช่วยลงชื่อจริงเถอะครับรับรองข่าวไม่มีร่ัว  วันสิ้นเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา
ต้องขอบคุณทีมงานการเงินของเขตทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ จนสามารถเบิกจ่ายเงินเดือนให้เพื่อนครูได้ใน
อัตราใหม่ เป็นการฝากเข้าบญัชีครูรายบุคคลตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด โรงเรียนมัธยมซ่ึงเคยเป็นหน่วยงานย่อย
อาจกระทบบ้างในการหักเงินสวัสดิการท่ีไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได ้เงินเดือนนั้นสําคัญยิ่งสําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่าง
เราท่านหากเบิกจ่ายได้ตามกําหนดก็จะรู้สึกว่าธรรมดามาก แต่หากเงินเดือนไม่ออกยากจะหาคําใดมาอธิบายได้ ห้อง
ทํางานของกลุ่มอํานวยการปรับใหม่ให้มีพื้นที่ใช้สอยกว้างข้ึนท้ังเจ้าหน้าที่และลูกค้าผู้มาติดต่อ แต่เราต้องเสียหัวหน้า
กลุ่มไปคือคุณปราโมทย์ ไวยวกิ ตัดสินใจไปอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เขต ๒ หัวหน้ากลุ่มอํานวยการคนใหม่จะเป็นคุณ
วินัย สรรเสริญ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลําดับถัดไปในคราวท่ีแล้ว นอกจากน้ียังมีพวกเราอีกหลายคนไปช่วยราชการที่ 
สพฐ.และเขตพื้นที่อ่ืน ผมเองก็เสียดายกําลังคนแต่ก็ให้โอกาสทุกคนได้เลือกทางเดินของตนเองตามท่ี สพฐ.ไฟเขียวมา 
อีกหลายคนสมัครเข้าคัดเลือกไปสถาบันราชภัฏขออวยพรให้สมหวังนะครับ ขัดข้องยังไงก็กลับมาบ้านเรา พวกพ้อง
น้องพี่คอยอยู่ สําหรับครูผู้สอนท่ีประสงค์จะย้ายให้ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ของชุมพร เขต ๑ และให้ยื่นตาม
กําหนดเวลานะครับ การจัดทําข้อมูลนักเรียนเลข ๑๓ หลักของชุมพร เขต ๑ สําเร็จไปไดใ้นระดับหนึ่งด้วยความ
ร่วมมือของโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน ซ่ึงมีคุณปัญญา ยศวิไล เป็นหัวหน้าทีม มีท่านรองฯปรีชา บัวก่ิง คอย
กํากับ ท่านต้องให้ความสําคัญกับเลข ๑๓ หลักให้มากเพราะเป็นข้อมูลที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายหัวมาใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษา เม่ือดูภาพรวมท้ังเขตมีตัวเลขท่ีน่าสนใจและต้องติดตามอยู่อย่างน้อย ๒ รายการ คือ นักเรียนท่ีไม่
มีเลข ๑๓หลัก ประมาณ ๓,๐๐๐ คน และนักเรียนที่มีชื่อซํ้าซ้อนมากกว่าหน่ึงโรงเรียน ต้องตามล่าหาความจริงต่อไป



การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๗ ทาง สพฐ.ให้เขตพื้นท่ีกําหนดหลักเกณฑ์ภายใต้กรอบที่กําหนด เน้นกระบวนการที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทุกระดับไม่มีการสอบข้อเขียน เว้นแต่ห้องเรียนพิเศษ(เช่น สอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ)โรงเรียนจะสอบก็ได้ ในระดับมัธยมศึกษากําหนดให้นํา National Test Score, GPA, Portfolio 
ความสามารถพิเศษ ผู้อุปการคุณต่อโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันมาใช้ในการคัดเลือก 
รายละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป ต้องแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการของท่าน
นายกรัฐมนตรี ที่ให้เขียนเรียงความเล่าประวัติตนเองและความจาํเป็นในการขอทุน ทุนการศึกษานี้ได้จากส่วนแบ่ง
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงเรียนชุมชนเมืองชุมพรเขาถล่มได้เสนอรายชื่อไว้ที่เว็บไซด์ของโรงเรียน เข้าไปดู
รายละเอียดได้ครับ   สุดท้ายต้องแสดงความเสียใจกับ ผอ.กิจจา เก่งการไถ ที่สูญเสียบิดาไป และคุณพูนศักดิ์ ศรี
มาลา ประชาสัมพันธ์เขตก็เสียบิดาไปเม่ือวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ขณะนี้บําเพ็ญกุศลศพที่บ้านศาลาลอย พบกัน
ใหม่ฉบับหน้าครับ 

กําจัด คงหนู ผอ.สพท.ชพ.๑ 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
เรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ท่ีเคารพรักทุกท่าน 
 
                    สัปดาห์น้ีมีประชุมคณะกรรมการ คณะทํางานหลายคณะด้วยกันทั้งของจังหวัดและของเขตพื้นที่
การศึกษา เร่ิมด้วยคณะกรรมการบริหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซ่ึงจังหวัดชุมพรเป็น ๑ ใน ๑๒ จังหวัดท่ัว
ประเทศท่ีมีสวนสมเด็จฯตั้งอยู่ เพราะตามเกณฑ์เดิมนั้นกําหนดเอาเขตการศึกษาละหน่ึงแห่ง ๑๒ เขตจึงมี ๑๒ แห่ง 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ท่ีอําเภอหลังสวน ตําบลท่ามะพลา มีพื้นท่ีเกือบร้อยไร่ ภูมิทัศน์สวน
งามประกอบด้วยภูเขา สวนผลไม้ แม่นํ้าและมากไปด้วยประชากรลิง ทางเข้าสวนเป็นเสน้ทางเดียวกับทางไปวัด
ราษฎร์บูรณาราม ตรงข้ามกับทางเข้าตลาดหลังสวน เนื่องจากสภาพสวนผลไม้ทางใต้มีหญ้าข้ึนปกคลุมโดยทั่วไป
เพราะเป็นเมืองฝนมาก จึงมักได้รับการพาดพิงบ่อยครั้งจากกรรมการมูลนิธิในสวนกลางวา่สวนนี้รก ขาดการดูแล 
กรรมการระดับจังหวัดได้หาหนทางปรับปรุงกันเร่ือยมาตั้งแต่เปล่ียนเลขานุการบา้ง เพิ่มกรรมการบ้าง หรือตั้ง
คณะทํางานรับผิดชอบพื้นที่ต่าง ๆ แต่ผลที่ออกมายังไม่เป็นท่ีพอใจนัก ประกอบกับสวนอยู่นอกเขตเทศบาลตําบล
หลังสวน เทศบาลจึงไม่สามารถรับผิดชอบได้เต็มตัว เพราะขอบเขตอํานาจของเทศบาลมีเฉพาะในเขตเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะพลา เจ้าของพื้นท่ีก็ช่วยเต็มกําลังจ้างคนดูแลให้เป็นการเฉพาะหนึ่งคน แต่เนื่องจาก
เป็น อบต.ขนาดเล็กมีรายได้นอ้ยจึงเกินกําลังท่ีจะรับผิดชอบโดยลําพังได ้การประชุมคร้ังนี้ได้เปลี่ยนกรรมการหลาย
ราย เริ่มจากกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงเดิมจังหวัดแต่งต้ังศึกษาธิการจังหวัดทําหน้าที่น้ี เม่ือเปลี่ยนโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพรออกเป็น ๒ เขต สวนสมเด็จฯอยู่ในพื้นท่ีของเขต ๒ ท่ีประชุม
จึงเห็นว่าการจะให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพท.ชพ.๑ ทําหน้าที่เลขานุการตามเดิมไม่น่าจะเหมาะสม
กับเหตุการณ์จึงมีมติให้เจ้าของพื้นท่ีคือผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๒ เป็นกรรมการและ
เลขานุการด้วยเสียงเอกฉันท์ ท่านนายอําเภอหลังสวนซ่ึงเพิ่งย้ายมาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็รับปากแข็งขันว่าจะหา
ทีมงานรับผิดชอบพัฒนาสวนสมเด็จฯให้สมพระเกียรติให้จงได้ การประชุมครั้งนี้ผมได้รู้ว่าตัวเองวิสัยทัศน์สั้นกว่าลิง 



เพราะมีการถกปัญหาเร่ืองลิงกันมากเพราะประชากรเพิ่มข้ึน อาศัยผลไม้ในสวนดาํรงชีพ เขาคงคิดว่าเป็นสวนของ
เขา กรรมการก็เห็นร่วมกันว่าสวนนี้จะไม่มีการเก็บผลไม้ขายจะยกให้ลิง ผมคิดในไว้นานแล้วถึงการปลูกกล้วยให้ลิง
กินเอาสัก ๑๐ ไร่น่าจะพอกินเพราะกล้วยออกลูกท้ังปี เคยขยายความคิดอันชาญฉลาดให้ผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯฟัง ทุก
คนก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยกับผม แต่เพิ่งมีโอกาสเสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารระดับจังหวัดครั้งน้ี พอเสนอการปลูก
กล้วยไว้เลี้ยงลิงเท่านั้น ท่านนายก อบต.ท่ามะพลารีบค้านทันทีว่าผมไม่รู้จักลิงจริง เพราะลิงพวกนี้พัฒนาแล้วไม่
นิยมกินกล้วย มันฉลาด มักหาอาหารแปลกที่คนเขากินกันมากิน เช่น ไอศครีม แฮมเบอเกอร์และอ่ืน ๆ ผมต้องหยุด
ความคิดนี้ทันทีคิดในใจว่าประมาณค่าสมองลิงผิดไป ต้องขอบคุณนายก อบต.ที่เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ให้ กรรมการท่าน
หนึ่งเสนอว่าใครเคยเห็นลิงกินทุเรียนบ้าง ทุกคนเงียบ ท่านขยายต่อไปว่าสวนของเราน่าจะปลูกทุเรียนด้วยจะได้ขาย
มาพัฒนาสวน ที่ประชุมฟังแล้วก็เงียบๆไป 
คณะทํางานเตรียมการด้านพธิีการในงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีผมเป็น
ประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เตรียมการท้ังพิธีสงฆ์และ บวงสวงที่ศาลหาดทรายรีในวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ กรรมการแบ่งงานกันลงตัวด้วยความรวดเร็ว คุณละเอียด 
รับผิดชอบพิธีบวงสวง ภัตาหารจตุปัจจัยไทยธรรม อบต.ดูแลสถานที่ โรงเรียนปากนํ้าชุมพรวิทยา ของท่าน ผอ.
เสน่ห์ มีวิเศษณ์ รับผิดชอบเร่ืองดนตรีไทย และนักเรียนบริการน้ําด่ืมผู้เข้าร่วมพิธ ีโรงเรียนศรียาภัย จัดนักเรียนรํา
บวงสวง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดรับผิดชอบเร่ืองพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เขตบริการรถยนต์รับส่งพระ 
สําหรับในเมืองก็จะมีงานเทิดพระเกียรติเช่นกัน แต่เน้นไปเรื่องการแสดงสินค้าเหมือนงานประจําปี
ท่ัวไป  คณะทํางานจัดสรรงบประมาณค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สพท.ชพ.๑ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ี
ได้รับมาในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ในส่วนของโรงเรียนสังกัด สปช.เดิม เราได้อาคารเรียนมาหลังเดียว ห้องนํ้าห้อง
ส้วมอีกจํานวนหนึ่ง รวมถึงงบประมาณซ่อมแซมสองแสนกว่าบาท การประชุมใช้เวลานานมากเพราะงบมีน้อย
พิจารณายากมาก โดยเฉพาะงบซ่อมแซม โรงเรียนขอมา ๓ ล้าน ได้รับมา ๒ แสน แต่จะมียอดใหม่จัดสรรมาเพิ่ม
โปรดรอสักครู่ อาคารเรียนเดมิโรงเรียนอนุบาลชุมพรขอไว้ มาวันน้ีท่าน ผอ.พินิจ กิจจะวฒันะ บอกว่าแบบไม่
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจึงจัดสรรให้โรงเรียนบ้านหัวถนน ที่อาคาร ๑ หลังชํารุดและจําหน่ายไปแล้ว  การ
ประชุมประจาํเดือนคร้ังนี้(๑๒ พ.ย.๒๕๔๖) ได้ออกมาจัดที่โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้
ผู้บริหารได้เยี่ยมชมโรงเรียนหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน เราใช้เวลากันอย่างมีคุณค่า มีทั้งมอบเกียรติบัตร แจ้งข้อ
ราชการ การแสดงความยินดี และชี้แจงข้อเท็จจริง ผมเน้นเร่ืองการประกันคุณภาพทั้งภายในภายนอกให้โรงเรียน
ทําตามภารกิจปกติ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจ เพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไร เปรียบเหมือนเราจะไปตรวจสุขภาพ
ประจําปีท่ีโรงพยาบาล หากกินยาคุมความดันไป หมอก็ไม่สามารถให้การรักษาที่ถูกต้องได้ ได้คําตอบเรื่องการ
สื่อสารด้วยวิทยุ ซ่ึงเดิมคิดจะลงทุนติดตั้งเสาใหม่ แต่เม่ือถามจํานวนลูกค้าแล้วมีน้อยกว่า ๒๐ รายจึงต้องทบทวน
ใหม่อีกคร้ัง ต้องขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่ีให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ภายใต้การดูแล
ของ ผอ.ชัชวาล สวัสดิ์พานิช วันรุ่งข้ึนผมต้องไปโรงเรียนนี้อีกครั้งเพื่อร่วมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียน ผมได้เล่าให้
ผู้ปกครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารการศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ความเจริญของโลกยุคโลกาวิวัตน์ท่ีส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและครอบครัว จบลงด้วยขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลลูกๆ
ของเราและโรงเรียนของเราทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีท่านหนึ่งได้หารือว่าวชิาศาสนา สอนยาก คนท่ี



สอนบางท่านก็ไม่เหมาะสม พระบางรูปก็ไม่เหมาะสม เราแลกเปลี่ยนความคิดกันพอสมควรจนได้คําตอบวา่เราต้อง
ช่วยกันและรับผิดชอบร่วมกัน 
                    วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผมติดประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําเกณฑ์ประเมินส่วน
ราชการของ กพร.สพฐ. ที่โรงแรมแม่น้ํา กรุงเทพมหานคร มอบท่านรองฯท้ัง ๓ ท่านว่าการไปตามอํานาจหน้าที่ พบ
กันใหม่ฉบับหน้าครับ 

กําจัด คงหนู ผอ.สพท.ชพ.๑ 
 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
เรียน ผู้บริหารครูอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน 
การบริหารราชการแบบบูรณาการ(CEO) กําลังขับเคลื่อนในเรื่องการจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับกลยุทธ์ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตกลงใจเลือกกลุ่มท่ี ๒ ท้าทาย จึงต้องมีการประเมินที่เข้มข้น
ใกล้เคียงกับผู้ว่า CEO อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้ร่วมเป็นคณะทํางานเพื่อทําเกณฑ์ประเมินหรือข้อเสนอต่อ กพร. เรา
ดําเนินการตามข้ันตอนจนสําเร็จในเบ้ืองต้น แต่ความสําคัญทุกส่วนราชการทุกสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ต้องทํางาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้จึงจะผ่านการประเมิน ในส่วนของจังหวัดชุมพร ผมได้รับแต่งตั้งจากท่านผู้วา่ราชการ
จังหวัดให้เป็นกรรมการในหลายคณะเพื่อดําเนินงานตามกลยุทธ์ของจังหวัด ตอนไปเรียนที่สถาบันพระปกเกล้า 
อาจารยไ์ด้บรรยายกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ กพร. ผมจึงนํามาให้ท่านลองศึกษาเป็นการบ้าน 
เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัว หากศึกษาแล้วยังต้องการได้รายละเอียดมากข้ึน กลับจากปักก่ิงเดือนหน้าจะขยายให้ฟัง 
  
๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
เรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ท่ีเคารพรักทุกท่าน 
                     กลับจากเมืองจีนผมพยายามหาเวลาออกเยี่ยมพวกเราท่ีปฏิบัติอยู่ในโรงเรียนได้หลายโรงในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมา หลายท่านบอกว่าไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะได้อยู่รอรับ ผมเองไม่อยากให้ท่านท้ังหลายต้องกังวล
กับการเตรียมการรับการตรวจเพราะจุดประสงค์หลักท่ีออกมาคือมาเยี่ยมและให้กําลังใจแก่ผู้ทํางานในแนวหน้าเป็น
สําคัญ ฉะนั้น บางโรงเรียนอาจไม่พบผู้บริหารก็ไม่เป็นไรเพราะเราพบกันบ่อยแล้ว แต่เพื่อนครูโอกาสพบกันมีน้อย
กว่า จึงอยากสอบถามสารทุกข์สุกดิบกันตามประสาคนห่วงใย ทีมงานท่ีออกมาก็ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการประจาํ
เขตพื้นที่ อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอและศึกษาธิการอําเภอ ที่ขาดไม่ได้คือประชาสัมพันธ์ของเขตเพราะจะ
ได้นําสิ่งดีๆไปอวดชาวบา้นเขาบา้ง ผมมีความสุขและชื่นชมพวกเราที่ทํางานด้วยความเสยีสละท้ังโรงเรียนใกล้ไกล 
ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติบางคร้ังมีช่องว่างมากเหลือเกิน การออกมาพบความจริงทําให้ผมรู้สึกระมัดระวังในการพูดการ
คิดและการกระทําท่ีเก่ียวกับพวกเรามากข้ึน เพราะทราบข้อจํากัด และอุปสรรคต่าง ๆ นานาท่ีเพื่อนครูต้องเผชิญ
อยู่  
                   



   วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผมและคณะได้เดินทางถึงโรงเรียนบ้านบ่อสําโรง อําเภอปะทิว โรงเรียนน้ีผู้บริหาร
โรงเรียนคือ อ.ธวัส ตัสโต ครูใหญ่เพิ่งกลับจากศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นคนหนุ่มไฟ
แรง กําลังพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะห้องสมุด หลวงพ่อสนับสนุนเงินมา ๖๐,๐๐๐ บาท ได้ต่อเติมอาคารเรียน
ข้างล่างเป็นห้องสมุด ท่ีชอบใจคือโรงเรียนนี้มีสวนป่าที่พอใช้ประโยชนจ์ากไม้ที่ปลูกได้แลว้ ช่างนํามาทําชั้นวาง
หนังสือดูสวยงามดี บนห้องพักผู้บริหารก็กําลังก่อฐานพระแบบถาวร เหมือนจะยืนยันว่าผู้บริหารโรงเรียนนี้เป็นพุทธ
มามกะร้อยเปอร์เซ็นต์ ทีมงานในโรงเรียนก็เป็นครูหนุ่มสาวท่ีกําลังไฟแรง ท้ังอาจารย์จารุนันท์ เอียดคง อาจารย์อัมริ
นทร์ นันทโก อาจารย์ฤทัย สมตน และอาจารย์นิพนธ์ ศรีสวุรรณ มีลูกจ้างเด็กเล็กอีกคนผมจําชื่อไม่ได้แต่ดูขยัน
ขันแข็ง จุดเด่นของโรงเรียนนี้คืออยู่ติดถนนลาดยาง หากปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับ หรือทําสวน
ครัวก็จะดูเด่น ทางเดินระหว่างตัวอาคารและห้องน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปรับให้สวยงามได้ โดยภาพรวมแล้วเป็น
โรงเรียนที่กําลังพัฒนา โรงเรียนบ้านไชยราช เป็นโรงเรียนที่อยู่รอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หากมาจากกรุงเทพฯจะมีทางลูกรังแยกเข้าไปทางซ้ายมือก่อนถึงป้อมตํารวจทางหลวงไชยราช เข้า
ไปประมาณ ๕ กิโลเมตรจะพบโรงเรียนอยู่ทางซ้ายมือ ดูสะอาดสะอ้านด้วยสนามหญ้า ต้นไม้และอาคาร ห้องเรียน
ห้องประกอบถูกจัดอย่างมีระเบียบ แม้โรงเรียนน้ีจะไม่มีผู้บริหารอาจารย์ภัทริน กิจพิมล รักษาการอยู่ มีเพื่อนครูอีก 
๒ คน คืออาจารย์ประสิทธิ์ คงบุญแก้ว ผู้เก่งกาจด้านคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบเป็นเคร่ืองใช้งานได้อย่างดี ส่วน
อาจารย์กิตติมา ค้าของ จบปริญญาโททางจิตวิทยา จาก มอ. แต่สอนรําวงมาตรฐานได้ ภารโรงคุณสุรศักดิ์ เจริญ
สกุลก็เก่งสอนแทนครูได้เหมือนกัน อาจารย์ประสิทธิ์บอกว่ากําลังจะตัดแต่งสวนปาล์มซ่ึงโรงเรียนมีอยู่ ๑๕ ไร่ หาก
ได้ผลคงจะช่วยโรงเรียนได้มาก นักเรียนท่ีนี่มีเพียง ๓๗ คนดูจะน้อยไปหน่อยแต่ผมลองให้อ่านหนังสือดูเขาอ่านออก
เขียนได้ วันท่ี ๒๐ ธันวาคมนี้โรงเรียนจะเลี้ยงโต๊ะจีนหาเงินใช้หน้ีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีอาจารย์ประสิทธิไ์ปซ้ือมา
ประกอบเอง ผมก็ได้รับมา ๑ โต๊ะ ก็ประชาสัมพันธ์ต่อให้อีกแรงนะครับรถตู้โขยกเขยกตามถนนลูกรังไปอีกประมาณ 
๗ กิโลเมตรก็ถึงโรงเรียนบ้านหนองผาก ของท่าน ผอ.วิรัตน์ เนียมมาลัย โรงเรียนมีสนามบาสเกตบอลท่ีได้
งบประมาณจาก อบต. สนามฟุตบอล ดูกว้างขวางพอท่ีจะใช้ออกกําลังกาย คณะครูก็ทํางานขันขันแข็งมีบ่อเลี้ยง
ปลา(แบบซีเมนต์) มีครูอีก ๓ ท่าน คือ อาจารย์ขวัญจิต นพคุณ อาจารย์ปรียา ภุมชาติและอาจารย์อรวรรณ โชตจิต
ตะ ผอ.บอกว่านักเรียนท่ีนี่ข้ึนๆลงตามผู้ปกครองที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาทําสวนยาง อพยพไปมา ผม
ลองสุ่มให้นักเรียนอ่านหนังสือดูเขาก็อ่านได้ 
                         วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ผมเป็นประธานจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด
ร่วมกับเพื่อผู้บริหารอีกจํานวนหนึ่งซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เน่ืองจากงบประมาณยอดน้ีเป็นยอดท่ีเคยขอไว้
สมัยเป็น สปจ.และ สศจ. เจ้าหน้าที่จึงยืนยันข้อมูลท่ีเคยทําเกณฑ์ไว้ที่เดิม พวกเราดูค่อนข้างจะอึดอัดรวมท้ังผมด้วย 
แต่ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้มาก ก่อนจากกันผมได้รับการบอกกล่าวจากมิตรผู้น่ารัก ผอ.อุดม เชิงไกรยัง ผอ.โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๖๖(บ้านนาเนียน) ซ่ึงร่วมงานกันมาในสมัยท่านเป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดชุมพร ว่าขณะนี้ผู้บริหาร
พูดกันว่าผมวางตัวอยู่เหนือปัญหา ผมต้องขอบคุณที่ท่านได้บอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา แต่ก็ขอเรียนว่าหากทําให้
รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบว่ามิได้เป็นเจตนาเลย ความจริงผมอยากมอบภารกิจให้กับผู้คนในสํานักงานเขตได้
รับผิดชอบตาม***ส่วนที่ควรจะเป็น และก็ติดตามฟังข่าววา่เม่ือมอบไปแล้วบังเกิดผลอย่างไร หากเกิดด้านบวกก็ให้
กําลังใจแต่หากมีปัญหาก็พร้อมจะรับผิดชอบและแก้ไข เพราะดูแล้วหากแบกไว้คนเดียวนอกจากจะขัดเจตนารมณ์



การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจแล้ว ผมไม่มีปัญญาทําได้ทั่วถึงด้วยตนเองเพียงลําพงั สิ่งหน่ึงท่ีผมย้ํากับ
ทีมงานท่ีออกไปโรงเรียนคืออย่าให้กระทบระบบการเรียนการสอนของครู หนังสือราชการท่ีออกไปฟังว่ามีมาก
เหลือเกิน บางฉบับก็ไม่น่าส่งออกไปเร่ืองน้ีต้องฝากชาว สพท.ช่วยกันกรองให้ดี เอาเฉพาะที่จาํเป็นและไม่มีทางเลือก 
ผมเองได้ให้กลุ่มงานต่างๆนําข้อมูลมาใช้ร่วมกัน เพราะบางเรื่องไม่จําเป็นต้องขอไปโรงเรียนอีก และมอบให้กลุ่ม
นโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ใน สพท.เพื่อทบทวนดูว่าระบบงานท่ีผา่น
มาควรจะปรับระบบอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เอาสัก ๓๐ คนภายในเดือนธันวาคมนี้ ปี ๒๕๔๗ เราจะได้เร่ิมกันใหม่ 
วันน้ีเวลา ๑๑.๐๐ น.ผมไปเป็นประธานรับมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนบา้นท่าไม้ลาย ของท่าน ผอ.วรรณะ พร
เสถียรพงศ์ ซ่ึงคุณพ่อเรื่อมและคุณแม่เถียร ฤทธิไกรและลูกหลาน มอบให้นักเรียน รวม ๘ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท 
ท่านทั้งสองเป็นผู้อุปการคุณต่อโรงเรียนบ้านท่าไม้ลายมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยการยกที่ให้สร้างโรงเรียน รวมทั้ง
วัดท่าไม้ลาย ปีนี้ท่านและลูกๆตั้งใจจะสร้างป้ายช่ือถาวรให้โรงเรียนด้วย ผมดูรูปแบบรายการแล้วก็เห็นชอบด้วย 
วันน้ีโรงเรียนยังมอบค่าพาหนะเดินทางที่ได้รับจัดสรรให้กับนักเรียนอีกด้วย โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย เป็นโรงเรียนท่ี
อยู่ติดถนนเพชรเกษมโรงสุดท้ายก่อนเข้าเขตจังหวัดระนอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว เคยเสด็จ
ประทับพลับพลาพักแรมที่บ้านน้ีเม่ือ ร.ศ.๑๐๙ 
                          วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ หลังการประชุมหัวหน้ากลุ่มและผู้ตรวจราชการเขตแล้ว ๑๐.๑๕ น. 
ผมไปเป็นประธานงาน"พุทธรักษาบูชาพ่อ"ของโรงเรียนนิรมลชุมพร ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนยอดนิยมของชาวชุมพร 
ลูกๆสามารถจูงมือพ่อมาร่วมงานได้มากพอสมควร มีการแสดงของนักเรียนและมอบรางวัลท้ังพ่อตัวอย่างและลูก
ตัวอย่าง ๑๑.๐๐ น. ผมและคณะ คือผู้ตรวจฯสัญญานนท์ ผู้ตรวจฯพนอ คุณพูนศักดิ์และคุณมโนชญ์ นาคธรณิศวร์ 
ไปร่วมต้อนรับคณะจากสภาการศึกษา และสื่อมวลชน ที่โรงเรียนบ้านเนินทอง อําเภอท่าแซะ ของอาจารย์วินัย 
คุณวุฒิ ผู้บริหารต้นแบบของสภาการศึกษา ทางคณะมาทําสารคดีเพื่อเผยแพร่ผลงาน ผมเคยมาโรงเรียนนี้หลาย
คร้ัง รู้สึกชื่นชมในผลงานของผู้บริหาร ครูอาจารย์และนักเรียน ที่ขาดไม่ได้คือชุมชนท่ีเข้ามาร่วมมือกับโรงเรียนอย่าง
เต็มท่ี เป็นที่พออกพอใจของพี่น้องส่ือมวลชนที่มากันทั้งวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ โรงเรียนนี้ห้องน้ําสะอาด
มาก ใครไปใครมานักเรียนต้องชวนไปชมห้องนํ้าของเขาด้วยความภูมิใจ เวลา ๑๔.๐๐น.ผมและคณะเดินทางต่อข้ึน
ไปโรงเรียนบ้านเหมืองทองของ ผอ.ศุภศักดิ์ คุณวุฒิ พอเข้าอําเภอท่าแซะไปโรงเรียนไหนก็จะพบแต่ "คุณวุฒิ" เลย
บอกท่านผู้ตรวจฯ พนอ ว่าอาทิตย์นี้จะเหมาโรงเรียนที่มี "คุณวุฒิ" ให้หมด โรงเรียนบ้านเหมืองทองหนทางค่อนข้าง
ลําบากข้ึนเนินลงห้วยไปตามถนนลูกรังและฝุ่นสีสนิมเข้ม จากถนนเพชรเกษม ประมาณ ๒๐ กม.เป็นโรงเรียนใน
พื้นท่ีชายแดนไทย-พม่า มีครูรวม ๖ คนทั้งผู้บริหาร แต่มีความขยันและตั้งใจสูง จัดสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอก
ห้องเรียนได้ดี ห้องนํ้าสะอาด หลังโรงเรียนมีสวนปาล์มร่มร่ืน ไกลออกไปเป็นไร่ข้าวของโรงเรียนกําลังออกรวงใกล้
จะเก่ียวได้ อาจารย์ประเสริฐ ทองบ่อ อาจารย์เมตตา นาคมณี อาจารย์สุภาพ จุ้ยนวนอาจารย์สาลิตา เรียนทัพและ
อาจารย์สพุรรษา แซ่เอ๊ียบ คือทีมงานที่เข้มแข็งของโรงเรียนรวมถึงครูอัตราจ้างที่กําลังอุ้มท้องอยู่อีกคน นักเรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ผมบอกครูว่าเก่ียวข้าวจะมาเยี่ยมใหม่ 
วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ปีนี้ชาวชุมพรคับค่ังจริงๆในการเฉลิมฉลองวันที่มีความหมายยิ่งของปวงชนชาวไทย นั่นคือ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ภาคเช้าทําบุญตักบาตรผู้คนล้นหลามเกือบ ๑ กิโลเมตร
บนถนนปรมินทรมรรคา ทําพธิีท่ีหอประชุมศูนย์ราชการท่ีนัง่ด้านในไม่พอจนล้นออกมาด้านนอก ตอนเย็นชาวชุมพร



เรือนหม่ืนร่วมเดินเทิดพระเกียรติจากสถานีรถไฟไปศาลากลางเก่า ผมเองนําทัพชาว สพท.ชพ.๑ เดินจนถึงเส้นชัย 
คุณูปการท่ีมีต่อชาวชุมพรมากพ้นรําพรรณจริงๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
                        วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖ ส่วนราชการและหน่วยงานตา่งๆร่วมกันวางพวงมาลาที่
อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร ท่านผู้วา่ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน วีรกรรมของยุวชนทหาร ทหารและตาํรวจ เม่ือ
วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ สามารถยันทัพลูกพระอาทิตย์ไว้ได้ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเท่ียงวันย่อมแสดงถึง "เลือดนักสู้และ
เลือดรักชาติ"ของชาวชุมพรท่ียากจะลืมเลือน ยุวชนทหารผูเ้ฒ่ายังแต่งเคร่ืองแบบหมวกแดงแข้งดําดูน่าเกรงขามยิ่ง 
ขอให้ดวงวิญญาณผู้กล้าไปสู่สคุติเถิดหลังประชุมปรับระบบการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนเอกชนเสร็จ ผมพร้อมผู้ตรวจฯ
สัญญานนท์ ผู้ตรวจฯพนอ และคุณพูนศักดิ์ มุ่งหน้าไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตทุรกันการ ของอําเภอท่าแซะ แยก
ซ้ายบ้านอ่างทองเข้าไปตามถนนลาดยางประมาณ ๒๐ กม.เลี้ยวซ้ายอีกคร้ังเข้าถนนลูกรังท่ีเต็มด้วยฝุ่นสีอิฐมอญถึง
โรงเรียนประชานิคม ๔ ของ ท่าน ผอ.จํารัส ฉิมระฆัง เป็นโรงเรียนใหญ่นักเรียนเกินพัน เปิดตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นถนนหน้าโรงเรียนยังเป็นลูกรัง ฝุ่นจึงตามรังควานเข้ามาถึงห้องเรียน หลัง
โรงเรียนมีสวนปาล์มและไร่ข้าวโพดกําลังออกฝักงามๆ มีโรงเลี้ยงไก่ไข่ ห้องเรียนค่อนข้างแน่นเพราะเด็กมาก 
โรงเรียนเพิ่มได้รับจัดสรรโทรศัพท์เพื่อInternet ต้ังใจจะดูจนแล้วจนรอดลืมจนได้ ท่ีน่าตกใจทราบว่านักเรียนที่น่ี
ต้องเหมารถมาเรียนจากหมู่บ้านไกลๆ อย่างต่าํ ๘๐บาท/เดอืน คนท่ีจ่ายสูงตกเทอมละ ๔,๐๐๐ บาท ผมเข้า
สอบถามในห้องพบว่าส่วนมากเสียด้วย รถหกล้อก็มาจอดรออยู่หน้าโรงเรียนแบบส่งเช้ารับเย็น ก่อนกลับดูรายชื่อครู
มีนามสกุล "คุณวุฒิ" เหมือนกัน คืออาจารย์นิตยา คุณวุฒิ ผูช้่วย ผอ.ร.ร. โรงเรียนน้ีมีอัตรากําลังครูท้ังสิ้น ๒๘ คน
รวมทั้งผู้บริหาร ภารโรง ๑ คน ออกจากโรงเรียนประชานิคม ๔ เดินทางต่อไปข้ึนเนินลงห้วยสักพักพบด่านตรวจ
ของบริษัทวิจิตรพันธุ์ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ คือเป้าหมายของพวกเราถือว่าเป็นโรงเรียนชายแดนของท่าแซะ
ผู้บริหารน้อยคนจะได้ข้ึนมา นี่ว่าตามที่ผู้ตรวจฯพนอ เลา่ให้ฟัง การไปโรงเรียนนี้ต้องผ่านสวนปาล์มสัมปทานเนื้อที่
กว่าสามหม่ืนไร่แห่งนี้ ถนนในสวนปาล์มค่อนข้างดีแต่หากไม่ชํานาญทางจะพลัดหลงได้ง่าย หลงจนหมดน้ํามันก็เคย
กันมาหลายรายแล้ว บรรยากาศวังเวงนา่กลัว หากกลางคืนไม่ควรผ่านเส้นทางน้ี พ้นสวนปาล์มข้ึนเขาลงห้วยอีกพัก
ก็เห็นหย่อมบ้านสองสามหลังอยู่บนเนิน ลงไหล่เขาลงไปพบอาคารเรียนสองหลังวางลดหล่ันลงไปตามระดับพื้นที่ 
ด้านหลังเป็นอาคารเอนกประสงค์สําหรับโรงครัวและโรงเพาะเห็ด มีถังเก็บน้ําฝนจํานวนมากตั้งเรียงราย เพราะ
โรงเรียนอยู่ที่เนินเขาไม่มีบ่อน้ําหรือลําธารที่จะสูบน้าํมาใชไ้ด้ ผู้อํานวยการโรงเรียน อ.เดชา คุณวุฒ(ิอีกแล้ว) เล่าให้
ฟังว่าเดิมโรงเรียนอยู่ในเขตสัมปทานของบริษัทวิจิตรพันธุ์ เพิ่งย้ายมาสร้างท่ีใหม่ นักเรียนท่ีมาเรียนก็ทํานอง
เดียวกับโรงเรียนประชานิคม๔ คือเหมารถกันมาจากหมู่บ้านไกลๆ ครูที่น่ีก็เดินทางจากชมุพรระยะทาง ๗๐ กม.ไป
กลับวันละ ๑๔๐ กม.ขอแสดงความนับถือจริงๆ ทีมงานท่ีทรหดของโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ มีอาจารย์ธรรมทัศน์ 
เริกประดิษฐ์ อาจารย์อัมพร อรัญ อาจารย์จุรีย ์จันทร์มีอ้น อาจารย์แทน บุญราษฎร์ อาจารย์กอบแก้ว บุญราษฎร์ 
อาจารย์บุญมาก จันทร์เย็นและอาจารย์สาคร บัวผุด ภารโรงคนเก่งคุณอรุณ น้อยมุข ผอ.เดชา เล่าให้ฟังว่าเดิม
โรงเรียนนี้เป็นของ ตชด.จะได้เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวนั ๑๐๐ % เดี๋ยวนี้ได้ไม่ถึงแต่โรงเรียนยังต้องรับภาระให้
เด็กกินฟรีทั้งหมด ต้องประหยัดค่าจ้างแม่ครัวโดยให้ผู้ปกครองมาช่วยทําอาหารผลัดเปลีย่นกันไป และกําลังจะ
ร่วมกับกํานันหาเงินมาใช้เพื่อการนี้ ท่ีโรงครัวมีโรงเพาะเห็ดฟาง ผมเข้าไปดูเพิ่งเก็บไปเห็นแต่ถุงเชื้อวางเป็นระเบียบ 
อีกปัญหาหน่ึงคือการเรียนต่อระดับ ม.๑ เน่ืองจากการเดินทางไกลและกันดารทําให้นักเรียนท่ีไปเรียนม.๑ ที่



โรงเรียนประชานิคม ๔ และโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ออกกลางคันมาก หากจะเปิดสาขาที่โรงเรียน ผมมอบให้
ผู้ตรวจฯพนอ ประสานผู้เก่ียวข้องหาข้อยุติเพื่อแก้ปัญหาน้ีร่วมกันหลังจากพบปะเพื่อนครูจนหมดกระทงความแล้ว 
พวกเราตกลงใจจะสาํรวจหมู่บ้านของนักเรียนว่าเดินทางมาเรียนยากเย็นแค่ไหน ผมให้รถตู้กลับไปคอยท่ีถนนเพชร
เกษม เราเปลี่ยนรถใหม่ ผมและผู้ตรวจสัญญานนท์ นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อของผอ. เดชา ส่วนผู้ตรวจฯพนอและคุณ
พูนศักด์ิ น่ังรถปิคอัพของคุณอรุณ น้อยมุข ภารโรงขับตามกันไปข้ึนเขาลงห้วยบนถนนที่เต็มไปด้วยร่องน้ําลึก สอง
ข้างมีสวนยางสลับไร่กาแฟเป็นพื้น บ้านอยู่กันห่าง ๆ ยิ่งไกลเข้าไปใกล้ชายแดนพม่ายิ่งลาํบากนัก หากเป็นหน้าฝน
หมดหนทางท่ีเด็กเหล่านี้จะเดินทางไปโรงเรียนได้ ต้องนับถือน้ําใจผู้ปกครองแถบนี้ตั้งใจให้ลูกได้รับการศึกษาเหมา
รถผูกรถเป็นรายเดือนรายเทอมให้ลูกได้ไปโรงเรียน เรานั่งในรถเหมือนลูกบอลถูกโยนไปโยนมาจนพบถนนลาดยาง
ไปออกบ้านสันตินิมิต มีโรงเรียนประถมศึกษาของ ตชด.อยู่ ๑ แห่งสะดวกสบายกว่าธรรมเจริญมากแต่เด็กบ้านน้ียัง
เหมารถไปเรียนที่บ้านธรรมเจริญ ต้ังใจจะข้ึนเนิน ๔๙๑ ขับรถตามเสาไฟฟา้ไปจนออกบ้านช่ือปางวาฬหรือชื่อ
ทํานองนี้ผมจําได้ค่อยได้ และสุดชายแดนท่ีบ้านสะโตง คณะเราพลัดหลงกัน ผมตระเวนดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ท่ีอพยพมาจากหลายจังหวัดทั้งอิสานและใต้ การตั้งชื่อบ้านจะอิงถ่ินเดิมที่มา เช่น กลุ่มระโนด เร่ืองจักรยานยืมเรียน
สําหรับเด็กแถบนี้เลิกคิดได้ เพราะถนนที่พบอยากจะเรียกว่า The Canyon of Ta-Sae ต้องขอบคุณผอ.เดชา 
คุณวุฒิ ท่ีเป็นสารถีฝีมือเยี่ยมนําชมดินแดนไทยแถบนี้ให้ผมได้พบได้เห็นจนสิ้นสงสัย อาจารย์บอกผมเม่ือกลับ
ออกมาข้างนอกแล้วว่า ผมก็ไม่เคยไปเหมือนกัน เป็นประสบการณ์คร้ังแรกเหมือนกัน ครับ ผมจะไม่ลืมดวงตาที่ใส
แป๋วของเด็กที่นี่และความลาํบากตรากตรําในการเดินทางไปรับความรู้ของพวกเธอที่โรงเรียนบ้านธรรมเจริญและ
โรงเรียนประชานิคม ๔ ผมจะจดจําความรักความพยายามของพ่อแม่ท่ีลงทุนเช่าเหมารถด้วยราคาท่ีแสนแพง(เทียบ
กับในเมือง)เพื่อให้ลูกมีการศึกษา ผมขอเป็นกําลังใจและกําลังหนุนให้ท่านได้ทําหน้าที่ให้สมศักดิ์ศรีครูไทยครับ 
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